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เริ่มประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  มาครบองคประชุมแลว 

(นางมณฑา  สมมาตย)  จํานวน ๑๘ ทาน    ดิฉันขออนุญาตอานประกาศเรียกประชุมฯ คะ  

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒   ประจําป  ๒๕๖๓  ดวย

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มีความจําเปนเรงดวนในการขอเสนอญัตติ 

เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบขอ

กฎหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และทองถ่ิน

ตอไป 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒   

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจําป ๒๕๖๓  มีกําหนด ๗ วัน 

นับตั้งแตวันที่  ๒๙  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  เปนตนไป จึงประกาศใหทราบโดยทั่ว

กัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ ลงชื่อ นายมะหะมะ  

วาแมดีซา  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญคะ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  และทานผูมีเกียรติ 

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีอยางย่ิง ที่ไดเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา และไดทําหนาที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาในวันนี้ สําหรับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในครั้งนี้ เปน

การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓  ซึ่งไดกําหนดเปด

สมัยประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนที่จะใหสภาฯ ไดพิจารณาใน

ญัตติตาง ๆ ที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดเสนอ เพื่อใหทันตอการ

ดําเนินการในหวงปงบประมาณปพุทธศักราช ๒๕๖๓ ซึ่งจะเกิดประโยชนแก

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาและทองถ่ินตอไป 

  บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป  ๒๕๖๓ ณ บัดนี้ 

  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ      

-  ทานเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  ลาครับ   
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป  ๒๕๖๓  เม่ือ

วัน ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุมครับ   

เลขานุการคณะกรรมการ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกวัน  

ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอบันนังสตา  

(นายไฟซอล  ยูโซะ) ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการ

ตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม   ครั้งที่  ๗/๒๕๖๓   วันจันทรที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ชั้น ๔    

ผูมาประชุม 

๑. นายมะรอซิ  รอยิง  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓  อ.ยะหา ประธานกรรมการ   

๒. นายอุสมาน  หะยีมะเระ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง กรรมการ 

๓. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓ อ.บันนังสตา  กรรมการ 

๔. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ  

๕. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.ธารโต  กรรมการ 

๖. นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปนัง  กรรมการ 

๗. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา   

    กรรมการและเลขานุการ  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น.   

เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว นายมะรอซิ  รอยิง    ประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  ไดกลาว

เปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานไดใหคณะกรรมการทุก

ทานไดตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระ วาไดใจความถูกตองตรงกัน

หรือไม  รวมท้ังการพิจารณาขอเสนอแกไขขอความ สําหรับการตรวจรายงานการ

ประชุมครั้งนี้ คือ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔  ประจําป ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๖  

กันยายน  ๒๕๖๓   

ประธาน ไดใหเจาหนาที่เปดเทปบันทึกการประชุม  เพ่ือใหคณะกรรมการ

ทุกทานไดพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม  จนแลวเสร็จ  ปรากฏวา ไมมี

การขอเสนอแกไขขอความเพิ่มเติมแตประการใด   เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.  

ลงชื่อ นายไฟซอล   ยูโซะ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

บันทึกการประชุม  ขอบคุณมากครับ       
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกครับ ทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมรายงานการ

ประชุม  เชิญครับ   ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมครับ เชิญทาน

เลขานุการสภานับองคประชุมครับ  ครบองคประชุมครับ ๑๘ ทานครับ ตอไปผม

ขอมติที่ประชุมครับ   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 

๒ ครั้งที่ ๔ ประจําป  ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๑๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  โปรดยกมือ

ครับ  รับรอง ๑๘  เสียงครับ สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุม สมัย

สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔  ประจําป  ๒๕๖๓   เมื่อวันท่ี  ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

โปรดยกมือครับ  ไมมีนะครับ งดออกเสียง ไมมีนะครับ      

มติท่ีประชุม เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 

๒ ครั้งที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๘ เสียง

ครับ   

  ระเบียบวาระที่   ๓  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจายรายการใหม สํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด เชิญทานนายก อบจ.ยะลา แถลงเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

(นายมุขตาร  มะทา) กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา    สืบเนื่องดวย

ฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โอนลดสํานักปลัดฯ จํานวน ๓ รายการ 

เปนเงิน ๔๓๔,๖๐๐ บาท โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม สํานักปลัดฯ จํานวน ๒ 

รายการ เปนเงิน ๔๓๔,๖๐๐ บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

 หลักการ  โอนลด สํานักปลัดฯ  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รวมเปนเงิน ๔๓๔,๖๐๐ บาท 

 ๑. คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  จํานวน ๗๔,๖๐๐ บาท 

 ๒. โครงการกอสรางซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จํานวน ๓๑๘,๐๐๐ บาท 

 ๓. คาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงสิ่งกอสราง จํานวน 

๔๒,๐๐๐ บาท 

 โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รวมเปนเงิน ๔๓๔,๖๐๐ บาท 

 ๑. คารื้อถอนท่ีจอดรถยนตพรอมทําถนนทางออกสํานักงานองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๗๒,๖๐๐ บาท 

 ๒. คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน   จํานวน ๓๖๒,๐๐๐ บาท  ประกอบดวย 
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นายก อบจ.ยะลา        ๒.๑ ชุดโตะอัลลอยดสีทอง ๔ ที่นั่ง จํานวน ๒ ชุด 

      ๒.๒ ฃุดโตะอัลลอยดสีขาว ๔ ที่นั่ง จํานวน ๔ ชุด 

      ๒.๓ เกาอี้ยาวสนามอัลลอยดสีทอง จํานวน ๑ ตัว 

      ๒.๔ เกาอี้ยาวสนามสีทองรมดํา ขาเหล็ก ไมระแนง จํานวน ๑๐ ตัว 

      ๒.๕ ชุดสนามปูนลายไม ๔ ที่นั่ง จํานวน ๑๗ ชุด 

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด 

 เหตุผล เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดยะลามีความจําเปนที่จะตอง

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา และบริเวณบอน้ํารอนเบตง ตําบลตาเนาะแมเราะ 

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ดังนี้ 

 ๑. ดําเนินการขยายชองทางจราจรใหเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยรื้อ

ถอนที่จอดรถยนตดานหนา จํานวน ๒ ชองออก ทําถนนใหเปนแนวตรง ลาดพ้ืน

ถนน คสล. 

 ๒. ตั้งโตะอัลลอยด โตะสนามปูน เกาอ้ียาวสนามอัลลอยด และเกาอี้ยาว

สนามไมในบริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และบริเวณบอน้ํา

รอนเบต ง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสถานที่ทํางานและสถานท่ีทองเที่ยวบอน้ํา

รอนเบตงเกิดความรมรื่น สวยงาม มีอุปกรณอํานวยความสะดวกมากยิ่งข้ึน  

 จึงมีความจําเปนจะตองดําเนินการรื้อถอนและจัดซื้อครุภัณฑดังกลาว แต

เนื่องจากรายการดังกลาวไมไดตั้งจายเพ่ือการนี้ไว จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม และสามารถดําเนินการไดโดย

การอนุมัติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจาย

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

 จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณา

อนุมตัโิอนเงินงบประมาณดังกลาวตอไป ขอขอบคุณครับ    

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี ผมจะขอมติที่ประชุม

ครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๑๘ ทานครับ ครบองคประชุมครับ 

ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปตั้งจายรายการใหม สํานักปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด  โปรดยกมือครับ จํานวน ๑๗ เสียง  สมาชิกทานใดไมอนุมตัใิห 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปตั้งจาย

รายการใหม สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ 

งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 

 มติที่ประชุม  อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปตั้งจายรายการใหม สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  

จํานวน ๑๗ เสียง ครับ     

 ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได

กอหนี้ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการใหม สํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด  เรียนเชิญทานนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา       

สืบเนื่องฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน เพื่อทําการเบิกจายเงิน

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งเปนรายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจาย

เปนรายการใหม และไมสามารถดําเนินการเบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓  จํานวน ๒ รายการ ประกอบดวย 

๑. รายการคารื้อถอนที่จอดรถยนตพรอมทําถนนทางออก สํานักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ตั้งไว ๗๒,๖๐๐.-บาท 

๒ .  รายการคา จัดซื้อครุภัณฑสํ านักงาน ตั้ ง ไว  ๓๖๒,๐๐๐. -บาท 

ประกอบดวย 

    ๑) ชุดโตะอัลลอยดสีทอง ๔ ที่นั่ง  จํานวน ๒ ชุด 

    ๒) ชุดโตะอัลลอยดสีขาว ๔ ที่นั่ง  จํานวน ๔ ชุด 

    ๓) เกาอี้ยาวสนามอัลลอยดสีทอง  จํานวน ๑ ตัว 

    ๔) เกาอี้ยาวสนามสีทองรมดํา ขาเหล็ก ไมระแนง จํานวน ๑๐ ตัว 

    ๕) ชุดสนามปูนลายไม ๔ ที่นั่ง  จํานวน ๑๗ ชุด 

โดยมีหลักเกณฑและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ  ขอกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  กรณีโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม สํานักปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด 
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นายก อบจ.ยะลา  ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง รายการคารื้อถอนที่จอดรถยนตพรอมทําถนนทางออก สํานักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ตั้งไว ๗๒,๖๐๐.-บาท 

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่ งกอสราง  รายการคา จัดซื้อครุภัณฑสํ านักงาน ตั้ ง ไว  ๓๖๒,๐๐๐.-บาท 

ประกอบดวย 

    ๑) ชุดโตะอัลลอยดสีทอง ๔ ที่นั่ง  จํานวน ๒ ชุด 

    ๒) ชุดโตะอัลลอยดสีขาว ๔ ที่นั่ง  จํานวน ๔ ชุด 

    ๓) เกาอี้ยาวสนามอัลลอยดสีทอง  จํานวน ๑ ตัว 

    ๔) เกาอี้ยาวสนามสีทองรมดํา ขาเหล็ก ไมระแนง  จํานวน ๑๐ ตัว 

    ๕) ชุดสนามปูนลายไม ๔ ที่นั่ง  จํานวน ๑๗ ชุด 

เหตุผล  เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดมีการโอนเงิน

งบประมาณที่ไมมีความจําเปนตองใช ไปตั้งจายเปนรายการใหม เมื่อวันที่ ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๓  ทําใหไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ 

๕๙  “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้

ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป”  

จึงเสนอญัตติเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณาอนุมัติ

ใหกันเงินงบประมาณดังกลาวตอไป ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ ไมมีทานใดอภิปรายนะครับ ถาไมมี ผมจะ

ขอมติที่ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๑๘ ทาน ครบองค

ประชุมครับ  ผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการใหม สํานัก

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด โปรดยกมือครับ จํานวน ๑7 เสียง  สมาชิกทานใด

ไมอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน รายการโอนเงิน

งบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   โปรด

ยกมือครับ ไมมีนะครับ งดออกสียง จํานวน ๑ เสียงครับ คือ ประธานสภาครับ 



 
~ 8 ~ 

 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มติที่ประชุม อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

รายการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม สํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด  จํานวน ๑7 เสียง   

 ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ  เชิญครับ เชิญทานมะรุสะดี ครบั 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา  

ขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสกับผมไดลุกขึ้นมาอภิปรายครับ ตามที่ทาง อบจ.ได

มีโครงการตัดหญาริมทางถนนลาดยาง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ อบจ.ทั้ง

จังหวัดครับ ซึ่งไดรับเสียงสะทอนจากผูนําชุมชน ผูนําทองท่ี ทองถ่ิน ไดชื่นชมและก็

ขอบคุณมายังคณะผูบริหาร เพราะวาโครงการนี้เปนโครงการแรกที่เราไดมีข้ึน ซึ่งสิ่ง

ที่ไดรับก็คือ  

๑. ถนนที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ. ทําใหเกิดความสวยงามและ

สะอาด โดยปกติแลว ถนนของ อบจ. สวนใหญแลวจะอยูในชุมชน และก็เขาไปใน

หมูบาน ถนนที่เขาไปในชุมชนที่ลึกเขาไปนะครับ ทําใหปจจุบันนี้ดูสวยงามและก็

สะอาดนะครับ  

๒. เปนการสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่หลังจากเกิด

วิกฤติโควิด-19  

๓. ทําใหประชาชนที่สัญจรใชเสนทางเกิดความปลอดภัย  

๔. เปนการสรางเครือขายการมีสวนรวมกับภาคประชาชน ตลอดจนผูนํา

ทองที่ ผูนําทองถ่ิน  

๕. สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาถนน  

๖. รักษาสภาพถนนใหสามารถใชงานไดในระยะยาว  

จากเหตุผล ๖ ประการ ที่ผมไดพูดถึงนะครับ ก็เห็นควรวา โครงการนี้นาจะ

ทําตอไป นาจะทําปละไมนอยกวาสองถึงสามครั้งครับ เพราะวาถาตัดแคครั้งเดียว 

ยิ่งพ้ืนที่บานเรานั้น ฝนตกชุก ตัดแปปเดียว ยิ่งตัดกับเครื่องตัดหญา สองเดือนก็ขึ้น 

ถาเปนไปไดจะฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารวา โครงการนี้นาจะทําอยาง

ตอเนื่อง และก็อยางนอยไมใชปละครั้ง นาจะเปนสองถึงสามครั้งตอปครับ ทาง

ชาวบานเขาฝากขอบคุณทานนายก ขอบคุณมากครับทานประธาน  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีทานสมาชิกทานใดอีกไหมครับ เชิญครับ ใครมีอะไรสอบถามก็สอบถาม

นะครับ เดี๋ยวเขาจะเสนอ ครม. เลือกตั้งแลวครับ เดี๋ยวไมมีอะไรคุย คุยบาง เชิญ

ครับ ทานวรเกียรติ ครับ 
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นายวรเกียรติ  ไชยชนะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมืองยะลา  

นําเรียนทานสมาชิก ทานผูบริหารนะครับ และทานประธาน สิ่งที่ผมจะมากลาว

ตอไปนี้ครับ กอนอื่นขอขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการ 

และที่สุดก็คือทานประธานมะหะมะ ครับ คิดวาในการเลือกตั้งคราวหนา ในการ

เตรียมความพรอมนั้น ผมขอเสนอแนะครับวา ในการเตรียมความพรอมของเราทุก

คน ซึ่งมาอยู ณ ที่นี่ คิดวาสวนใหญจะลงตออยูแลวนะครับ ดังนั้น สิ่งที่ผมจะขอ

ความรวมมือจากฝายกิจการสภาคือ แผนผัง หรือผังเขตเลือกตั้งนะครับ โดยสังเขป 

อยางนอยเปนการเตรียมตัวกอนที่จะมีการเลือกตั้งครับ ขอความกรุณาวา ชวยถาย

นะครับ ใหทุก ๆ ทาน แตละเขตนะครับ โดยเฉพาะผมก็ไมทราบวาจะลงในเขต ๒ 

หรือเขต ๓  ก็ดูสมาชิกหรือดูคูแขง ผมขอใหทางฝายกิจการสภา เตรียมความพรอม

เรื่องนี้ไวดวยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  กรณีของทานวรเกียรติ  นะครับ  ไปขอที่ กกต.ไดเลยครับ เพราะวา กกต.

ประกาศเขตแลวครับ เดี๋ยวยังไงผมจะใหทาง ผอ.กองกิจการสภาฯ ไปทํามา และ

ถายเอกสารใหทานนะครับ ทุกทานนะครับ มีทานสมาชิกเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญ

ครับ  สมัยวิสามัญเรามีเวลา เปด ๑๕ วัน นะครับ ถามีโอกาสเราก็จะเปดอีกครับ 

จะไดมาพบปะ เชิญทานนิลุกมาน ครับ 

นายนิลุกมาน  อลัอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมืองยะลา  

ผมในฐานะสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาครับ กระผมขอแสดงความ

ยินดีกับองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓  นะครับ ที่

โรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห เขารับรางวัลนักวิชาการศกึษาและครูโรงเรียนลํา

พะยาประชานุเคราะห เปนรางวัลเกียรติบัตร ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สถานศึกษาที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเดน นะครับ ทานประธาน ณ  

โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทวี  เสริมภักดีกุล  รองอธิบดีกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เปนผูมอบโลเกียรติบัตรใหนะครับ ทานประธานครับ 

ผมขอแสดงความยินดีกับองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาครับ ที่ไดรับเกียรติบัตร

ในรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ดานการศึกษา จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

โดยมีนายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ  ผูวาราชการจังหวัดยะลา  เปนผูมอบนะครับ 

ขอบพระคุณครบัทานประธานครับ ในนามของสมาชิกสภาครับ ขอบพระคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดอีกไหมครับ ถาไมมี เรียนเชิญทานนายก ครับ 
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นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขออนุญาตทาน

ประธาน ที่จะรายงานเรื่องตาง ๆ ในวาระอื่น ๆ ใหทานสมาชิกไดรับทราบนะครับ 

เรื่องแรกสืบเนื่องมาจากจังหวัดยะลาไดรับการคัดเลือกเปน ๒๐ จังหวัด ที่

ดําเนินการในเรื่องของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อเด็กดอยโอกาส และเด็ก

ยากจนครับ ซึ่งทางจังหวัดยะลาไดมอบหมายใหองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

เปนหนวยงานหลักในเรื่องของการประสานงาน ในเรื่องของการขับเคลื่อนเพ่ือให

การดําเนินงานนั้น เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ และยังมอบหมายให

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทําหนาที่เลขานุการของคณะทํางานในระดับ

จังหวัด พวกเราก็ทราบดีอยูแลวครับวา โครงการการดําเนินงานในเรื่องของการจัด

การศึกษาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือเด็กดอยโอกาสนั้น เราไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสราง

ความเสมอภาคทางการศึกษา หรือชื่อยอ กสศ. ใหมาดําเนินการตอเนื่อง ๓ ป คือ 

ตั้งแตป ๖๒, ๖๓ และ ๖๔  ซึ่งในปที่ผานมานั้น ผมก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทุกทาน  ที่ไดใหความรวมมือใหการสนับสนุน 

ใหการดําเนินงานของโครงการ สามารถที่จะดําเนินการได เปนไปตามวัตถุประสงค 

ซึ่งหลาย ๆ พื้นที่ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ก็ไดทําหนาท่ีในการ

ประสานงาน ระหวางชุมชนผูปกครอง ระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่มารวมบูรณาการ

ครับ ในปงบประมาณ ๖๒ เราสามารถที่จะดําเนินการชวยเหลือกลุมเปาหมายอยู ๒ 

กลุมนะครับ ก็คือ กลุมเด็กดอยโอกาส เด็กยากจน ที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อีก

กลุมหนึ่ง ก็ไดใหความชวยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งหมายถึงวา เด็กที่ไม

เคยเขาเรียนในสถานศึกษา หรืออีกกลุมหนึ่งก็คือ เด็กที่เรียนไปแลวก็มีความจําเปน

ในการที่จะไมสามารถที่จะเรียนอยางตอเนื่อง ทําใหตองหยุดกลางคัน เราก็จะ

เรียกวาเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษา ซึ่งทั้งสองกลุมนั้น เราดําเนินการใน

พ้ืนที่นํารอง ก็คือ อําเภอรามัน อําเภอบันนังสตา และอําเภอยะหา เราก็สามารถที่

จะใหความชวยเหลือ ถาเปนเด็กประถมวัย ทางโครงการก็สนับสนุนงบประมาณ

เพ่ิมเติม ใหกับงบประมาณปกติทั่วไปที่เด็กจะไดรับครับ เพ่ิมเติมคนละ ๘๐๐.-บาท 

ถาเปนเด็กเล็กปกติก็รับอยู ๔๐๐.-บาท ครับ ก็ได ๘๐๐.-บาท ก็เปน ๑,๒๐๐.-บาท 

ครับ  อันนี้ในพื้นที่นํารองมีเด็กที่เขาผานเกณฑการคัดกรองประมาณสองพันกวาคน

ที่ตองการความชวยเหลือ ก็สามารถที่จะดําเนินการไดดวยงบประมาณที่ทาง กสศ. 

สนับสนุนนะครับ สวนเด็กที่อยูนอกระบบการศึกษา ถามีความตองการที่จะศึกษา

ตอ ไมวาจะเรื่องอาชีพ ในเรื่องของสามัญหรือฝกอาชีพ ทางโครงการก็สนับสนุน 

งบประมาณเปนรายหัวนะครับ รายละ ๓,๕๐๐.-บาท ถึง ๔,๐๐๐.-บาท ครับ ในป 
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นายก อบจ.ยะลา แรกเราก็สามารถที่จะใหความชวยเหลือประมาณ ๕๐๐ คน ก็อยากจะฝากทาน

สมาชิกวา โครงการนี้ดําเนินการตอเนื่องไปอีกในป ๖๓  และก็ป ๖๔  ถาทาน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่อยูในพ้ืนที่นํารอง ทั้ง ๓ อําเภอ และปนี้

ขยายพื้นที่เพิ่มอีก ๑ อําเภอ คือ อําเภอเมือง ก็สามารถที่จะนําขอมูลของเด็กนอก

ระบบ หรือเด็กที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่เปนเด็กดอยโอกาส เด็กยากจน มา

ประสานกับคณะทํางานในระดับจังหวัด หรือระดับอําเภอ หรือระดับตําบล หรือ

เพ่ือความสะดวกก็อาจจะมาประสานกับคณะทํางานที่เปนขาราชการเจาหนาที่ของ 

อบจ. เพื่อใหเด็กเหลานั้น ไดมีโอกาสในเรื่องของการศึกษา ทัดเทียมกับคนปกติ

ทั่วไป ใหเขาไดมีโอกาสในเรื่องของการศึกษา ก็เปนการชวยเหลือเด็ก ใหไดรับการ

พัฒนาทางดานอารมณ สติปญญา ทางดานรางกาย เพ่ือใหเขาสามารถที่จะนํา

ความรู ที่ไดรับจากการศึกษา ไปสูการมีงานมีอาชีพในอนาคตครับ ก็สามารถที่จะ

ทําใหเขานั้นชวยเหลือครองครัวและตัวเองได นี้ก็เปนอีกโครงการหนึ่งที่อยากจะ

เรียนทานสมาชิกครับ ซึ่งในเรื่องโควิด-19 นั้น ก็มีการกระทบในเรื่องของรายได

ของพ่ีนองประชาชนทั่วไป ในขณะเดียวกัน มันก็กระทบกับผูปกครองที่เปนเด็กดอย

โอกาส เด็กยากจน ที่อยูในโครงการ ทางกองทุน กสศ. ก็ไดเพ่ิมเติมงบประมาณ

ใหกับจังหวัดยะลาของเรา โดยให อบจ.เปนหนวยงานขับเคลื่อนนะครับ ในการ

มอบถุงยังชีพใหกับเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และก็อยูในนอกระบบ

การศึกษา ซึ่งอาทิตยที่ผานมา เราก็ไปดําเนินการในพ้ืนที่ของอําเภอรามัน ทั้ง ๑๖ 

ตําบล ก็จํานวนหลายรอยถุงครับ ของอําเภอรามัน อันนี้ก็ตองขอขอบคุณทาน

ประธานสภา ตองขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอรา

มัน ครับ ทานหาซัน ครับ ที่ไดมารวมการมอบถุงยังชีพ ทุกครั้งที่ทาง อบจ.ลงไปใน

พ้ืนที่ของอําเภอรามันครับ อันนี้ ก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิก ก็อยากจะ

ประชาสัมพันธตอไปวา เรายังมีพ้ืนที่ที่จะไปดําเนินการอีก ๒ อําเภอ ก็คือ อําเภอ

ยะหา วันนี้ก็ไปที่บาโงยซิแน ไปที่ตําบลยะหา ชวงบายทานรองนายก ไปในพื้นที่

ตําบลละแอ ซึ่งในพื้นท่ีตรงนี้ ก็ไดประสานกับทานเลขาฯ อับดุลเลาะ  รวมไปมอบ

ถุงยังชีพครับ ก็ยังเหลือพื้นที่ของตําบลปะแต ตําบลบาโระ ตําบลกาตอง และก็

ตําบลตาชี  ซึ่งกําหนดการ ก็จะเริ่มวันที่ ๑ ก็อยากใหทานสมาชิกที่อยูในเขตพ้ืนที่ 

ที่ทานรับผิดชอบอยู ไดรวมกับคณะผูบริหารของ อบจ. ลงไปมอบถุงยังชีพ ในวัน

ดังกลาวดวยนะครับ อันนี้ ถาทานไมแนใจในกําหนดการ ก็อยากใหประสานฝาย

ของ อบจ. วาในพื้นที่ตําบลบาโระ ไปวันไหน ในพื้นที่ตําบลกาตอง ไปวันไหน ใน

พ้ืนที่ตําบลปะแต ไปวันไหน  ซึ่งผมและคณะผูบริหารก็จะลงพื้นท่ีพรอมกันในการ

มอบถุงยังชีพ เพ่ือใหกําลังใจกับผูปกครองและก็เด็กดอยโอกาส รวมกับทางทองท่ี  
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นายก อบจ.ยะลา ทองถิ่น หนวยงานตาง ๆ ที่อยูในพ้ืนที่นะครับ สวนอําเภอบันนังสตา หลังจากเสร็จ

อําเภอยะหา ก็จะไปดําเนินการในอําเภอบันนังสตา ก็อยากจะเรียนให สจ.ที่อยูใน

เขตพื้นที่อําเภอบันนังสตา ทุกตําบลนะครับ ไมวาจะเปนตําบลตาเนาะปูเตะ ตําบล

บันนังสตา ตําบลถํ้าทะลุ ตําบลบาเจาะ ตําบลเขื่อนบางลาง นะครับ ทุกพื้นที่ เรา

จะลงไปมอบถุงยังชีพตามรายชื่อที่เด็กและเยาวชน ที่เปนเด็กดอยโอกาส เด็ก

ยากจน เขารวมโครงการ ในปแรก และปที่สอง ครับ ซึ่งสถานที่สวนใหญก็จะไป

มอบที่ อบต.หรือ เทศบาล นะครับ ถาพื้นที่ของ อบต. เทศบาล ไมพรอม ก็แลวแต

ทางเจาของพ้ืนที่ที่จะอํานวยความสะดวกครับ เปนโรงเรียน ซึ่งที่เกะรอนี้ทําที่

โรงเรียนนะครับ  เรื่องที่สอง ที่อยากจะแจง เมื่อสักครูทานนิลุกมาน ก็ชวยแจงแลว

ในเรื่องของความภาคภูมิใจนะครับ ที่เราไดดําเนินการในเรื่องของการจัดการศกึษา 

โดยเฉพาะโรงเรียนถายโอนที่อยูในความดูแลของ อบจ.นะครับ ทําใหโรงเรียนลําพะ

ยาประชานุเคราะห ไดรับรางวัลหลายรางวัล ตามที่ทาน สจ.ไดกลาวใหเราได

รับทราบ ก็อยากจะใหทานสมาชิกครับ ถามีโอกาสก็อาจจะเขาไปเย่ียมโรงเรียนลํา

พะยาประชานุเคราะห ที่ผมอยากใหทานไปเย่ียมนั้น ก็เนื่องจากวาโรงเรียนได

เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนในเรื่องของจํานวนเด็ก ในเรื่องของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในเรื่องของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสามารถที่จะทําใหนักเรียน

หรือโรงเรียนไดเขารวมในเรื่องของการประกวดผลงานตาง ๆ ในเรื่องของภูมิทัศน

อะไรตาง ๆ ซึ่งถือโอกาสนี้ขอบคุณทางกองชางดวยนะครับ ที่ไดใหการสนับสนุน

ทางกองการศึกษา และก็ทางโรงเรียน ไปชวยปรับปรุงในเรื่องของภูมิทัศน ผมไป

เมื่อสองสามวันกอน ก็รูสึกวาดีข้ึนหลาย ๆ อยาง ก็อยากใหพวกเราเขาไปเยี่ยมบาง 

เพ่ือใหกําลังใจกับครูและก็นักเรียนของโรงเรียนลําพะยา ซึ่งเปนโรงเรียนถายโอนนะ

ครับ หนึ่งเดียวของ อบจ. ครับ ปที่ผานมาอยางที่ทานนิลุกมาน  ไดกลาว ก็ไดรางวัล

หลายรางวัล ผมก็ไมกลาวซ้ําครับ แตสิ่งหนึ่งที่เปนความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่ง

ของ อบจ. ในปนี้ ป ๖๓ ในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเราเรียกวา ITA  ก็คือ อันนี้เปนเรื่องของ ปป

ช.นะครับ  ปที่ผานมานั้น เราอยูในระดับ ถาเปนเกรด เราอยูในระดับ เกรด C  คือ

อยูกลาง ๆ  แตปนี้ดวยความรวมมือของทุกฝาย ของบุคลากรของ อบจ. ดวยการ

กําชับของผูบริหาร ไมวาจะเปนปลัด รองปลัด ผูอํานวยการกอง ก็ไดรับความ

รวมมือจากทุกฝายในการตอบแบบประเมินตาง ๆ ตามที่ ปปช. เขากําหนด ทําให

เราขยับจาก C  เปน A  ไดคะแนนในสวนของ อบจ. ๘๘%  อบจ.ทั่วประเทศถานับ 

๑๔ จังหวัดภาคใต ตั้งแตชุมพรลงมา ถึงนราธิวาส ๑๔ จังหวัด เราอยูอันดับ ๑ ครับ 

ในเรื่องของความโปรงใส ในเรื่องของคุณธรรมในการดําเนินงานของหนวยงานครับ  
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นายก อบจ.ยะลา อันนี้ก็เปนสิ่งที่ภาคภูมิใจครับ ซึ่งถือวาผานเกณฑประเมิน มีอีกหลาย อบจ. ที่ไม

ผานเกณฑประเมินครับ ของเรานี้ถือวาผาน และก็อยูอันดับ ๑ ในสวนของ อบจ. 

ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต ผมก็ไมไดไปเรียงลําดับในระดับประเทศ ก็อาจจะอยูในลําดับ

ไมเกิน ๑๐ ของประเทศ ลําดับ ๘ ของประเทศ ก็เปน ๗6 อบจ. เราอยูในลําดับ ๘ 

ถานับภาคใต เราอยูอันดับ ๑  ครับ ในเรื่องของการดําเนินงาน ที่มีคุณธรรม มี

ความโปรงใสครับ อันนี้ก็เปนผลประเมิน ที่ผมคิดวาเปนเรื่องที่นาดีใจ และก็เปน

เรื่องที่นาภาคภูมิใจ แตทุกสิ่งทุกอยางที่ผมไดรายงานในวันนี้ ก็เกิดข้ึนจากความ

รวมมือของทุกหนวยงานครับ ของทุกคน ไมวาจะเปนฝายผูบริหารที่มาจากการ

เลือกตั้ง ฝายผูบริหารที่มาจากเพื่อนขาราชการ ขาราชการทุกคน รวมทั้งสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาดวย ในระดับจังหวัด ซึ่งรวมทุกหนวยงานที่

เปนหนวยงานของรัฐในการดําเนินงาน ในเรื่องของ ITA  หรือในเรื่องของความ

โปรงใส ความมีคุณธรรม รวมทุกหนวยงาน ไมใชเฉพาะ อบจ. ทั้งหนวยงานที่เปน

ภูมิภาค ไมวาจะเปนโยธา ไมวาจะเปนแขวงการทาง ไมวาจะเปนพัฒนาสังคม เขต

พ้ืนที่การศึกษา ของจังหวัดยะลานั้น เราผานการประเมินระดับจังหวัด ซึ่งปท่ีผาน

มาเราไมผาน และก็มีจังหวัดที่ผานการประเมินไมกี่จังหวัด สวนของ อบจ. ผานการ

ประเมินระดับจังหวัดดวย ท้ังระดับของ อบจ. ทั้งระดับจังหวัด ก็อยูในเกรด A  นะ

ครับ อันนี้ก็สามารถที่จะไปพูดคุยนะครับ กับ อบจ.อื่น สามารถที่จะพูดคุยกับ

หนวยงานอื่นครับ เวลาเรามีการประชุมผูบริหารระดับจังหวัด เวลาทานประธานไป

ประชุมสมาคม ในฐานะกรรมการสมาคม ก็อยากใหทานชวยโฆษณาประชาสัมพันธ 

อบจ.ยะลา ดวยวา ภาคใตเราที่ ๑ นะ ในเรื่องของความโปรงใส ในเรื่องของการมี

คุณธรรม แลวก็ระดับประเทศ ลําดับที่ ๘ ก็อยากฝากทานประธาน ไดทราบวาทาน

ประธานจะไปประชุม วันเสารนี้ ก็อยากจะฝากทานประธานวา ถาเขาไมถาม ก็บอก

เอง วาเลือกตั้งเมื่อไหร แลวก็แถมเรื่องนี้ดวยนะครับ ก็อาจจะวานายกฝากให

ประกาศก็แลวกัน อันนี้ ซึ่งจริง ๆ แลว ผมคอยขางที่จะซีเรียด ที่วาปที่แลว หลาย ๆ 

อบจ. ก็มาคุยตอหนา วาเขาได A เขา B  เราก็เดินหนีไป ไมอยากที่จะบอกวาเราได 

C เราไมผาน แตวันนี้ เขาอยูตรงไหน เราก็จะไปหาเขา แลวก็จะพูดเรื่องนี้นะครับ 

ฝากทานประธานดวยครับ ขอขอบคุณครบั    

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ครับ ปรบมือใหพวกเราเองดวยครับ  แลวในวันที่ ๒  ผมจะข้ึนไปประชุม

วันท่ี ๓  ผมจะขึ้นวันที่ ๒  ดวยผมจะประกาศใหดัง ๆ เลยนะครับ เพราะวาสมาคม

นั้น ๗๗ จังหวัด ประชุมดวยกัน คราวที่แลวเขาคุย ปนี้เราจะคุยบาง กลาคุยแลวนะ

ครับ ผมรับปากทานนายก นะครับ  วาผมจะชี้แจงใหกับสมาคมทราบนะครับ เพื่อ

ลงในวารสารของสมาคมดวยครับ  มีสมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครบั ไมมีนะ 
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